

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. สศก.ชี้ดัชนีราคา - ผลผลิต เมย.ลด ยางพาราร่วงตามน้ำมันโลก
๒. ดัชนีราคาสินค้าเกษตรรวม
๓. ฝนทิ้งช่วงผลผลิตปาล์มลด สศก.มั่นใจครึ่งปีหลังสดใส
๔. ผลปาล์มภาคใต้ออกสู่ตลาดลดลง สศก.เชื่อบริหาราคายืนเหนือโลละ ๕ บาท
๕. สั่งพาณิชย์เกาะติตราคาพืชผลหลังดัชนีเดือนเม.ย.ถึง ๗.๔%
ฉัตรชัยเร่งรับมือรายได้เกษตรกร
๖. เกาะข่าวเกษตร
๗. เร่งโลละสต็อก ๑๖ ล้านตัน
๘. สั่งพาณิชย์จังหวัดดูเกษตร
๙. บุรีรัมย์สู้ภัยแล้ง เดินหน้าโครงการตำบลละล้าน
๑๐. ฟื้นส่งออกกุ้งกุลาดำไปจีน
๑๑. หนุนส่งออกโคเนื้อโปนยางคำ

หนังสือพิมพ์

- กรุงเทพธุรกิจ
โพสต์ทูเดย์
ผู้จัดการรายวัน
คมชัดลึก
ไทยรัฐ

เดลินิวส์
ไทยรัฐ
บ้านเมือง
เดลินิวส์
มติชน
มติชน

สตค.ชี้ดัชนี‘ราคา-ผลผลิต’เม.ย.ลด ‘ยางพารา’ร่วงตามน้ำมันตลาดโลก

สตค.แจ้งดัชนีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตร เดือนเม.ย.58 ลดลง7.45% ขณะที่ยางพาราร่วงตามราคาน้ำมัน คาดเดือนพ.ค.นี้จะมีอัตราใกล้เคียงกัน นายเลอศักดิ์ รัตตะกุล โปบลูส์ เลขานุการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนเม.ย.2558 ว่า อยู่ที่ 131.47 เมื่อเทียบกับเดือนเม.ย. 2557 ภาพรวมลดลง 7.45% สินค้าเกษตรที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ยางพารา สุกร ไก่เนื้อและไข่ไก่ โดยยางพารา ราคาลดลงเนื่องจากเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัว ประกอบกับราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลง สุกร ไก่เนื้อและไข่ไก่ ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับสินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% และสับปะรดโรงงาน โดยข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ราคาสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงจากปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก และสับปะรดโรงงานราคาสูงขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้ง

ทำให้ผลผลิตลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับเดือนมี.ค.2558 ปรากฏว่าดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนเม.ย.2558 ลดลง3.82% สินค้าที่มีราคาลดลง ได้แก่ สับปะรดโรงงาน และปาล์มน้ำมัน โดยสับปะรดโรงงาน ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าเดือนที่ผ่านมา และปาล์มน้ำมัน ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากประกอบด้วยราคาตลาดล่วงหน้า มาเลเซียปรับตัวลดลง และสินค้าที่มีราคาสูงขึ้น ได้แก่ยางพาราและไข่ไก่ โดยยางพารา ราคาสูงขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงยางผลัดใบ ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ประกอบกับราคาตลาดล่วงหน้า TOCOM ปรับตัวสูงขึ้น และไข่ไก่ ราคาสูงขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศร้อนแม่ไก่ออกไข่น้อยลง ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ทั้งนี้ ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนพ.ค.นี้ คาดว่าจะใกล้เคียงกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนเม.ย.2558 เมื่อเทียบกับเดือนเม.ย.2557 พบว่าภาพรวมผลผลิตลดลง13.28%



เลอศักดิ์ รัตตะกุล โปบลูส์

สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ยางพารา และปาล์มน้ำมัน สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่

ทั้งนี้เมื่อเทียบกับเดือนมี.ค.ปี2558 ดัชนีผลผลิตลดลง18.08% ซึ่งสินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ มันสำปะหลัง ยางพารา และไก่เนื้อ ส่วนสินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า สับปะรดโรงงานและปาล์มน้ำมัน โดยเดือนพ.ค.นี้คาดว่าดัชนีผลผลิตจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเทียบกับเดือนพ.ค.2557 และเมื่อเทียบกับเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา สินค้าสำคัญที่ออกสู่ตลาดมากในเดือนพ.ค.นี้ ได้แก่ ข้าวนาปรัง สับปะรดโรงงาน ปาล์มน้ำมัน สันสี และผลไม้ภาคตะวันออก

ดัชนีราคาสินค้าเกษตรรวม ๒11

นายเลอศักดิ์ รั้วตระกูลไพบุลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือน เม.ย. ลดลง 3.82% เมื่อเทียบกับเดือน มี.ค. โดยสินค้าที่มีราคาลดลง ได้แก่ สับปะรดโรงงาน ที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น และปาล์ม น้ำมัน ที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดมาก และราคาตลาดล่วงหน้า มาเลเซียปรับลดลง ขณะที่สินค้าที่มีราคาสูงขึ้น ได้แก่ ยางพารา ที่เป็นช่วงยางผลัดใบ ทำให้ผลผลิตน้อยลง และไซโกที่ราคาสูงขึ้นเพราะอากาศร้อน แม้โก่อกออกไซ้่น้อยลง ทั้งนี้ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือน พ.ค. 2558 คาดว่าจะใกล้เคียงกับเดือนที่ผ่านมา

ด้านดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือน เม.ย. 2558 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว พบว่าลดลง 13.28% สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ยางพารา และปาล์มน้ำมัน สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง สุกกร ไก่เนื้อ และไซโก ทั้งนี้ เดือน พ.ค. 2558 คาดว่าดัชนีผลผลิตจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือน พ.ค. 2557 และเดือน เม.ย. 2558 โดยสินค้าสำคัญที่จะออกสู่ตลาดมากในเดือน พ.ค.นี้ ได้แก่ ข้าวนาปรัง สับปะรดโรงงาน ปาล์ม น้ำมัน ลินจี และผลไม้ภาคตะวันออก

ฝนทิ้งช่วงผลผลิตปาล์มลด |๙| สศก.มั่นใจครึ่งปีหลังสดใส

ASTVผู้จัดการรายวัน - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ชี้ครึ่งปีแรก ผลผลิตปาล์มน้ำมันภาคใต้ออกสู่ตลาดลดลง เนื่องจากภาวะฝนทิ้งช่วง คาดผลผลิตออกสู่ตลาดช่วงปลายปี

นายเลิศศักดิ์ ธีวตระกูลไพฑูริย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ภาคใต้เพื่อติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม พบว่า ผลผลิตปาล์มน้ำมันในจังหวัดกระบี่ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันส่วนใหญ่อยู่ในที่ดอน และยังขาดการบริหารจัดการน้ำที่ไม่ค่อยดี กอปรกับภาวะฝนทิ้งช่วงตั้งแต่เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ส่งผลให้ผลผลิตปาล์มน้ำมันเริ่มออกสู่ตลาดลดลง ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป เนื่องจากปาล์มที่มีอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่มีผลผลิตเหลือเฉลี่ยเพียง 2-3 ทะลายต่อต้น ที่เหลือส่วนใหญ่เป็นช่อดอกตัวผู้ และมีช่อดอกตัวเมียที่กำลังจะแทงช่อดอกเฉลี่ยไม่เกิน 1-2 ช่อดอกต่อต้น (ซึ่งจะให้ผลผลิตอีก 5-6 เดือนข้างหน้า) โดยคาดว่าผลผลิตจะเริ่มออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นอีกครั้งในเดือนตุลาคม ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน ทั้งนี้ ถ้าฝนยังคงอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้ผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดทั้งหมดในปี 2558 มีโอกาสเพิ่มขึ้นกว่าที่คาดการณ์ไว้

สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง และพัทลุง ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกใหม่ ปาล์มน้ำมันอยู่ในช่วงอายุ 4-7 ปี และปลูกในที่ลุ่มหรือที่นาเดิม มักมีการยกทรงและมีการล้อมรอบ ทำให้ผลผลิตปาล์มน้ำมัน

ยังคงออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงขนาดผลปาล์ม พบว่ามีขนาดเล็กและมีพื้นที่ปลูกไม่มากนักเมื่อเทียบกับพื้นที่ปลูกในจังหวัดกระบี่ และสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ คาดว่าผลผลิตในเดือนมิถุนายน-สิงหาคม จะลดลงกว่าที่คาดการณ์เล็กน้อย

อย่างไรก็ตาม ปาล์มน้ำมันในภาคใต้ปีนี้ ถือว่าได้รับฝนเร็วกว่าปีที่ผ่านมา โดยฝนเริ่มตกตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม และถ้าฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้ผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดในช่วงปลายปี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะที่สถานการณ์ราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 19.61 บาท ในเดือนเมษายน เพิ่มขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 21.01 บาท ในเดือนพฤษภาคม และยังมีแนวโน้มเพิ่มอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเริ่มมีการเก็งกำไรและรับซื้อผลปาล์มน้ำมันเข้าผลิตเพิ่มขึ้น ทำให้ราคาผลปาล์ม ณ หน้าโรงงานของภาคใต้ ในลำดับที่ 3 ของเดือนพฤษภาคม ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างกิโลกรัมละ 4.10-4.40 บาท และจากการใช้มาตรการการซื้อขายผลปาล์มน้ำมันตามคุณภาพ (อัตราการสกัดน้ำมันมากกว่าร้อยละ 17) โดยกำหนดให้เกษตรกรตัดปาล์มสุก สด ไม่แยกลูกร่วง และไม่รดน้ำ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรได้รับราคาที่สูงขึ้น ซึ่งคาดว่าราคาผลปาล์ม ณ หน้าโรงงาน จะเพิ่มขึ้นสูงกว่ากิโลกรัมละ 5 บาท ได้ภายในไม่ช้านี้ เนื่องจากทุกโรงสกัดจำเป็นต้องแย่งซื้อผลผลิตปาล์มคุณภาพเข้ามาผลิตเพื่อลดต้นทุน ■

ผลปาล์มภาคใต้ออกสู่ตลาดลดลง สศก.เชื่อว่าราคาขึ้นเหนือโลละ 5 บาท

● สศก.ลงพื้นที่เกาะติดสถานการณ์ปาล์มภาคใต้ ผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาดน้อยลง ขณะที่ราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลกขยับตั้งโรงสกัดเข้ารับซื้อ ต้นราคาผลปาล์มปรับขึ้น คาดราคาขึ้นเหนือ กก.ละ 5 บาทเร็วๆ นี้

๑ นายเลิศศักดิ์ ธีวตระกูลไพบูลย์ เลขานุการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ จ.กระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง และตรัง เพื่อติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม พบว่าผลผลิตปาล์มน้ำมันใน จ.กระบี่ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี เริ่มออกสู่ตลาดลดลงตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม 2558 เนื่องจากการบริหารจัดการน้ำไม่ค่อยดี อีกทั้งฝนทิ้งช่วงตั้งแต่เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ โดยผลผลิตจะเริ่มออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นอีกครั้งตั้งแต่เดือนตุลาคมต่อเนื่องไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน โดยหากช่วงดังกล่าวฝนยังคงต่อเนื่องจะทำให้ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดทั้งหมดในปีนี้มีโอกาสเพิ่มขึ้นกว่าที่คาดการณ์ไว้

สำหรับภาพรวมผลผลิตใน จ.กระบี่และสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นแหล่งผลผลิตปาล์มน้ำมันของประเทศไทย ลดลงเล็กน้อย แต่ยังคงให้ผลผลิตอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับปาล์มน้ำมันใน จ.นครศรีธรรมราช ตรัง และพัทลุง ผลผลิตปาล์มน้ำมันยังคงออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อพิจารณาถึงขนาดผลปาล์มพบว่ามียขนาดเล็ก

และมีพื้นที่ปลูกไม่มากนักเมื่อเทียบกับพื้นที่ปลูกใน จ.กระบี่ และสุราษฎร์ธานี และคาดว่าผลผลิตในเดือนมิถุนายน-สิงหาคมนี้จะลดลงกว่าที่คาดการณ์เล็กน้อย

ทั้งนี้ จากสถานการณ์ราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลกพบว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 19.61 บาท ในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 21.01 บาท ในเดือนพฤษภาคม และยังมีแนวโน้มเพิ่มอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากความต้องการใช้น้ำมันปาล์มในตลาดโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในขณะที่ผลผลิตปาล์มน้ำมันในมาเลเซียมีแนวโน้มลดลง ทำให้โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเริ่มมีการเก็งกำไรและรับซื้อผลปาล์มน้ำมันเข้าผลิตเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาผลปาล์ม ณ หน้าโรงงานของภาคใต้ในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤษภาคม ปรับตัวเพิ่มขึ้น เคลื่อนไหวอยู่ระหว่างกิโลกรัมละ 4.10- 4.40 บาท

นอกจากนี้ จากการใช้มาตรการการซื้อขายผลปาล์มน้ำมันตามคุณภาพ อัตราการสกัดน้ำมันมากกว่า 17% โดยกำหนดให้เกษตรกรตัดปาล์มสุก สด ไม่แยกถูกร่วง และไม่รดน้ำ ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรได้รับราคาที่สูงขึ้น คาดว่าราคาผลปาล์ม ณ หน้าโรงงาน จะเพิ่มขึ้นสูงกว่ากิโลกรัมละ 5 บาท ได้ในเร็วๆ นี้ เนื่องจากทุกโรงสกัดทุกโรงจำเป็นต้องแย่งซื้อผลผลิตปาล์มคุณภาพ เข้ามาผลิตเพื่อลดต้นทุน

● สั่ง “พาณิชย์” เกษะติตราค่าพืชผล ● หลังดัชนีเดือน เม.ย.ดิ่ง 7.4%

“ฉัตรชัย” เร่งรับมืออรายได้เกษตรกร

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยในการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานในภูมิภาคของกระทรวงพาณิชย์ว่า ได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดในจังหวัดต่างๆ ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรในจังหวัดของตนเองอย่างใกล้ชิด โดยให้ประสานงานกับเกษตรจังหวัดติดตามดูแลสถานการณ์การผลิต ปริมาณผลผลิต สถานการณ์การค้า เพื่อป้องกันปัญหาการขาดตลาดและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรเพื่อที่จะได้เตรียมมาตรการรับมือได้อย่างทันที่

สำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดตลาดสินค้าเตรียมเสนอให้คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ที่จะประชุมวันที่ 20 พ.ค. พิจารณากำหนดให้โรงสกัดและลานเท รับซื้อผลปาล์มสดจากเกษตรกรกิโลกรัม (กก.) ละ 4.20 บาท

ที่เปอร์เซ็นต์น้ำมัน 17% แต่ลานเทสามารถหักค่าขนส่งจากเกษตรกรสูงสุดไม่เกิน กก.ละ 20-25 สตางค์ นายเลิศศักดิ์ ธีวตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือน เม.ย.2558 ลดลง 7.45% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยสินค้าเกษตรที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ยางพารา สุกร ไข่ไก่ และไข่ไก่ และลดลง 3.82% จากเดือน มี.ค.2558 โดยสินค้าที่มีราคาลดลง ได้แก่ สับปะรดโรงงาน และปาล์มน้ำมัน คาดว่า ดัชนีราคา สินค้าเกษตรเดือน พ.ค.นี้ จะใกล้เคียงกับเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อ วันที่ 19 พ.ค.ที่ผ่านมา มีการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรด้วยการจำหน่ายหนี้เป็นสูญในกองทุนหรือเงินทุนของกระทรวง

เกษตรฯ วงเงิน 4,558 ล้านบาท โดยมีนายอภิสิทธิ์สิงห์ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธานคณะทำงาน ทั้งนี้ที่ประชุมระบุว่า จากการตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกรที่เข้าเงื่อนไขการยกหนี้ ถึงวันที่ 14 พ.ค.ที่ผ่านมา มีจำนวนทั้งสิ้น 6,824 ราย จำนวนหนี้ 3,558 ล้านบาท คิดเป็น 77.99% ของวงเงินทั้งหมด โดยคณะทำงานฯ ตั้งเป้าเสนอการยกหนี้ให้แก่เกษตรกร ให้คณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรกรแห่งชาติ (กบส.) และกระทรวงการคลังพิจารณาทั้งหมดภายในเดือน ก.ย.2558.

เกาะข่าวเกษตร

22 เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันพุธ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558.....○ นายสรสรเสริญ อัจจุตมานัส เลขานุการ ส.ป.ก. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่3/2558 ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ โดยมี นางเปรมจิต สังขพงษ์ รองเลขานุการ ส.ป.ก. พลโท วิภพ ทิวานนท์ รองหัวหน้าชุดประสานงาน ทก.4 นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมทั้งผู้บริหาร ส.ป.ก. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้.....○ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ นำโดย นางอุไรรัตน์ เทพบุรี หัวหน้าสำนักงาน เข้าร่วมสัมมนา การขับเคลื่อนโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง และพิธีส่งมอบเงินอุดหนุนแก่ชุมชนตามโครงการฯ ให้แก่ประธานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล จำนวน 136 แห่ง จาก 22 อำเภอ โดยมี นายยุทธนา วิริยะกิตติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมดุสิตฮอลล์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันก่อน.....○ นางสุมิตรา อภิชัย สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการส่งเสริมอาชีพการปลูกต้นอินคาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และแนวทางการดำเนินงานร่วมกับสถาบันเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์ และผู้แทนบริษัท ไทยดาวอินคา จำกัด เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่.....○

“กิด มาไทย”

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ หน้า ๒๒

● ฟิ้นส่งออกกึ่งกุลาดำไปจีน ๑

น.ส.จوزهดี พงศ์มณีรัตน์ รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า สำนักงานควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบ และกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (AQSIQ) ได้อนุมัติให้ฟาร์มเกษตรกรที่มีอยู่ 181 รายของไทยสามารถกลับมาส่งออกกึ่งกุลาดำไปยังจีนได้ หลังจากก่อนหน้านี้ถูกห้ามหลังจากตกมาตรฐานในการเลี้ยงกึ่งกุลาดำ หลังจีนเดินทางมาตรวจสอบต้นปีที่ผ่านมา โดยจีนแนะนำให้ไทยเพิ่มมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัย และการควบคุมโรคระบาดในการส่งออกกึ่งกุลาดำรวมถึงสัตว์น้ำอื่นๆ ซึ่งฝ่ายไทยได้ยอมรับในข้อเสนอนี้และดำเนินการ โดยไทยส่งออกกึ่งกุลาดำมีชีวิตไปยังจีนปีละ 2,200 ตัน มูลค่ากว่า 422 ล้านบาท

หนุนส่งออกโคเนื้อโพนย่างคำ

นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ อธิบดีกรมการค้าระหว่างประเทศ เปิดการสัมมนา กลยุทธ์เชิงรุก AL+FTMA พัฒนาการผลิตโคขุนโพนย่างคำ เพิ่มรายได้สู่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค ทั้งนี้ สกนศรถือเป็นฐานการผลิตโคเนื้อคุณภาพอันดับหนึ่งของประเทศ โดยเนื้อโคขุนโพนย่างคำถือเป็นเนื้อที่ได้รับการยอมรับกว้างขวาง การผลิตยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค

นายบุญส่งกล่าวว่า ได้วางแผนงานพัฒนาโคเนื้อโพนย่างคำให้เป็นที่นิยมของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น มีการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่ม รูปแบบอาหารสัตว์ และการผสมเทียม มีการขยายการผลิต และอาหารหมักครบส่วนสำเร็จ ผู้เกษตรกร เร่งการผลิตให้มีมาตรฐาน มีคุณภาพ แก้ปัญหาโคเนื้อโพนย่างคำขาดแคลน สร้างมูลค่าเพิ่มในการพัฒนาโคเนื้อโพนย่างคำ สู่ตลาดเออีซีต่อไป ซึ่งจะต้องผลิตโคปีละ 9 พันตัว จึงจะเพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้น จึงเน้นในด้านการผสมเทียม การผลิตอาหาร เพื่อพัฒนาให้โคมีคุณภาพ โดยเฉพาะประเทศเวียดนาม กำลังสนใจสั่งเนื้อโคขุนจากสกนศรมากขึ้นจากเดิม ซึ่งจะเป็นช่องทางอนาคตสร้างรายได้อันสดใสให้กับเกษตรกร